

Bình Dương, ngày 06 tháng 3 năm 2025

LỜI KÊU GỌI
CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH BÌNH DƯƠNG
HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA TOÀN TỈNH CHUNG TAY
“XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT” TRONG NĂM 2025

Kính gửi: các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, ưu tiên các nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tại tỉnh Bình Dương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều nỗ lực, quan tâm vận động, đóng góp ủng hộ giúp đỡ người nghèo, người yếu thế, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh... với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh đã giảm đáng kể, đời sống vật chất của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Trong đó đã có rất nhiều hộ nghèo, cận nghèo nhận những căn nhà từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia, của Mặt trận Tổ quốc, của hệ thống Ngân hàng, của Quân đội, Công an, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trao tặng.

Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh vẫn còn hơn 4.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó có hơn 700 hộ không có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm, nhà dột nát cần được xây dựng và sửa chữa.

Hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 với thông điệp “Triệu tấm lòng yêu thương - Ngàn mái nhà hạnh phúc” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phát động phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025; trong khi nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương thiết tha kêu gọi đồng bào và chiến sĩ trong tỉnh, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh và người nước ngoài đang học tập, lao động, sinh sống tại Bình Dương chung tay, góp sức, người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều. Mức phấn đấu chung là: cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người góp ít nhất một ngày lương; công nhân, người lao động giúp ít nhất một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên và các hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu để ủng hộ trong khả năng có thể, ... để giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo; cùng với các nguồn lực nhà nước phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát


cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong năm 2025. Qua đó, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; chào mừng 80 năm Ngày thành lập nước và chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xin ghi nhận, tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp để người nghèo, người yếu thế có cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cam kết sử dụng nguồn tài trợ, đóng góp đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch.

TM. ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dành

**Thông tin ủng hộ xin liên hệ:** Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
- Thường trực Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Dương (SĐT:
02743.859.121).

Ủng hộ thông qua các tài khoản sau:

- Tên tài khoản: **Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Dương**

Số tài khoản: 3761.0.9019781.91046

Tại: KBNN tỉnh Bình Dương

- Hoặc tài khoản Ngân hàng

1. Tên tài khoản: **Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Dương**

Số tài khoản: 1013296358

Tại: Ngân hàng VCB - Bình Dương

2. Tên tài khoản: **Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Dương**

Số tài khoản: 1000007061586378

Tại: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Dương

3. Tên tài khoản: **Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Dương**

Số tài khoản: 8618397979

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam -
CN Bình Dương.

Tiếp nhận tiền mặt tại: Ban Tuyên giáo - Phong trào, Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: Tầng 12B, Tháp B, Trung tâm
hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh
Bình Dương.

**Nội dung nộp tiền ủng hộ, vui lòng ghi rõ: ủng hộ xóa nhà tạm, nhà
dột nát.**